



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระปกเกล้า โทร. ๑๖๗๗

ที่ จป ๐๐๓๓.๑๐๑.๑๓/ ๕

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง กิจกรรม “ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต” และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

ตามที่ ศูนย์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคต้องมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ด้วยการแสดงเจตนารมณ์บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมที่เป็นสากล เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากลในการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน นั้น

งานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เห็นว่าเพื่อตอบสนองการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มุ่งสู่หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมมีเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล จึงเห็นควรกำหนดจัดกิจกรรม “ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า” โดยมีรูปแบบกิจกรรมดังต่อไปนี้

๑. กำหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๗ อาคารประชาธิปไตยกศกิดิเดชน

๒. “ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน” และ “ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา” โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

๓๒ ๑

(นางสาวพันธ์ทิพภา ทองทวี)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

๕

(นางสาวศศิธร ศรีประดิษฐ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

๐ ทราบ
๐ อนุญาต

(นายธีรพงศ์ ตุนาค)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า